



ที่ สธ ๐๒๑๖/๓๑๖๕

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๒๑๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ และขอแจ้งการปรับชื่อตัวชี้วัดในประเด็นที่ ๓ รายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งรับผิดชอบโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากชื่อตัวชี้วัดเดิมคือ อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพ เป็น จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวัดผลลัพธ์ของตัวชี้วัดดังกล่าว เกิดความชัดเจน เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรมตัวชี้วัดดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรมีการทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวชี้วัดเป็นระยะ เช่น ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยอาจใช้กลไกอื่นในการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญ เช่น โครงการความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจ การสนับสนุนทรัพยากรความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

๒. ควรให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการงานและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๐๓๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๐๖